

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่แสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้รับงบประมาณประจำปีของจังหวัดพะเยา จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ และการมีงานทำสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มวัยแรงงานให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานในการจัดแสดงและสาธิตตลาดอาชีพแรงงานนอกระบบ และกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มวัยแรงงาน งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นงบดำเนินงาน ซึ่งแต่ละรายการมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท จึงเป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด จำนวน ๑๔ รายการ ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปัญหาอุปสรรค

การดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสำนักงาน ฯ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจาก ก่อนการของบประมาณจังหวัดได้จัดทำรายละเอียดงบประมาณโครงการไว้ จึงได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามรายการที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม อันจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
